

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 29)**

\*\*\*

**- Họ tên người ứng cử: Trần Thị An**

**- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội**

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đại diện cử tri tại điểm cầu Thị xã Sơn Tây,

Kính thưa các quý vị đại biểu, các cử tri tại điểm cầu 15 xã phường,  
Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng đây để trình bày Chương trình hành động của một ứng viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Trước hết, tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tên tôi là TRẦN THỊ AN, hiện là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, Đơn vị công tác: Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội và Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Được sự tín nhiệm của cơ quan giới thiệu ứng cử, nhận thức được chức năng của HĐND thành phố, dựa trên năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Điều đầu tiên nếu được bầu vào HĐND thành phố Hà Nội, tôi sẽ luôn **lắng nghe** tiếng nói của cử tri thành phố Hà Nội nói chung, thị xã Sơn Tây nói riêng, để nắm bắt các vấn đề về văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân gian. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, tôi sẽ cùng với các hội viên của Hội nỗ lực đến mức cao nhất trong công tác sưu tầm, nghiên cứu để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mà người dân Thủ đô nói chung, người dân Sơn Tây nói riêng, sáng tạo và trao truyền hàng nghìn năm qua.

2. Trên cơ sở tìm hiểu và cố gắng thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố Hà Nội, nếu được bầu là ủy viên HĐND thành phố Hà Nội, tôi sẽ góp một tiếng nói **phản ánh tới các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết** các vấn đề mà người dân tâm tư. Cụ thể hơn nữa, từ góc độ chuyên môn của mình, tôi sẽ đặc biệt tập trung phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm để tìm biện pháp giáo dục di sản cho thế hệ trẻ Thủ đô nói chung, thị xã Sơn Tây nói riêng, thông qua việc đắp bồi vốn văn hóa để góp phần thiết thực vào việc trao truyền vốn văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, truyền thống thanh lịch của Thủ đô nói riêng cho thế hệ trẻ ngày nay.

3. Sơn Tây nằm ở phía tây thủ đô Hà Nội, từ xưa nổi tiếng là “xứ Đoài” với một bề dày văn hóa mang đậm bản sắc.

Được biết, trên địa bàn thị xã có **244 di tích** các loại, trong đó có 16 di tích được xếp hạng quốc gia – trong đó có làng cổ Đường Lâm nổi tiếng là ngôi làng đầu tiên trong cả nước được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia (2005), 58 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố; trong số 78 di sản văn hóa phi vật thể (trong đó

có Lễ hội đền Và – nơi thờ Sơn Tinh – một trong 4 vị thánh Tứ bất tử muôn đời của Việt Nam - được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, và các lễ hội, nghề thủ công như **làng nghề bánh tẻ Phú Nhi**, các trình diễn khác); có 18 cây duối cổ ở khu vực đền lăng vua Ngô Quyền và 90 cây lim, cây cổ thụ trong quần thể di tích Đền Và (Đông Cung) được công nhận là cây di sản văn hóa. Sơn Tây cũng là nơi có nhiều di tích thờ các vị vua, các vị anh hùng, các vị thành hoàng có công với dân, với nước được người dân muôn đời ghi ơn. Toàn bộ bề dày văn hóa truyền thống đó đã làm nên một phong cách, phong vị xứ Đoài, vừa có nét lịch lãm của một trấn phía tây Thăng Long, vừa có nét chân phác và dân dã của người dân xứ Đoài hai sương một nắng nhiều nghìn năm cần cù tạo dựng nên văn hóa của mảnh đất này.

Chính vì thế, điều trăn trở lớn nhất của tôi khi được phân về tổ bầu cử số 29 ở Thị xã Sơn Tây là, làm sao để toàn bộ di sản văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc xứ Đoài ở đây được lan tỏa trong không gian văn hóa thành phố, cả nước và trên thế giới để một mặt, người nơi khác được biết đến vẻ đẹp của vùng văn hóa xứ Đoài, mặt khác, toàn bộ di sản văn hóa nơi đây thực sự trở thành một nguồn vốn nội sinh phục vụ phát triển Thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

4. Rất vui mừng là trăn trở của tôi đã có sự bắt nhịp được với các văn kiện đại hội đảng bộ Thị xã. Chúng ta đều biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Huy động, **sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh**”. Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thị xã lần thứ XXI cũng đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025: “...tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng; bảo tồn, **phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài**; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị xã Sơn Tây sớm trở thành đô thị loại II, chậm nhất là đến năm 2030”.

Vì vậy, nếu được bầu vào HĐND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng giám sát của HĐND, tôi sẽ cùng với các đại biểu của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2026” nói chung, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của đảng bộ Thị xã Sơn Tây nói riêng; để mục tiêu định hướng đến năm 2030: **từng bước xây dựng thị xã trở thành Đô thị vệ tinh Sơn Tây** (là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phía Tây của Thủ đô; phát triển các chức năng về dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục cấp vùng; **du lịch văn**

**hóa, lịch sử, sinh thái, gắn với những giá trị lịch sử truyền thống của địa phương) trở thành hiện thực.**

5. Cuối cùng tôi xin nhắc đến một vài câu phương ngôn thấm đẫm tình yêu quê hương của người Sơn Tây: “Dù ai đi lễ trăm miền, không bằng cầu lễ tháng giêng Đền Và”; “Thành Sơn cổ kính lừng danh, Vọng cung Võ miếu tường thành hiên ngang”. Đặc biệt là vé đôi trên cổng làng Mông Phụ hơn 500 tuổi: “Thế hữu hưng nghi đại” – đã khắc ghi niềm tự hào và lời dặn của tiên nhân từ hơn 500 về trước gửi lại cho hậu thế. Tinh thần đó, ý chí đó cần được mài sắc và lan tỏa thành sức bật hôm nay.

Xin cảm ơn các quý vị cử tri đã lắng nghe.

Xin cảm ơn Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây, các cơ quan Thị ủy, UBND, HĐND và các cơ quan ban ngành thị xã Sơn Tây đã tạo điều kiện cho tôi và các ứng viên khác được trình bày chương trình hành động trong buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay.

Xin kính chúc sức khỏe và mong muốn nhận được sự ủng hộ của toàn thể các quý vị đại biểu và cử tri của toàn Thị xã.

Trần Thị An

Số điện thoại: 0915377133

Email: [antran.vass@gmail.com](mailto:antran.vass@gmail.com)